

19. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มีคณะวิชาทั้งหมด 10 คณะ คือ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพลศึกษา คณะแพทยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

การกำหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีดังนี้

1. ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับอัตราเงินเดือน ไม่สูงกว่าอันดับ ท.1 ชั้น 5,530 บาท
- 2.ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.3 ชั้น 7,630 บาท
3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี ได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.3 ชั้น 8,360 บาท
- 4.ปริญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี) ได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.4 ชั้น 9,320 บาท
- 5.ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับอัตราเงินเดือน ไม่สูงกว่าอันดับ ท.4 ชั้น 9,790 บาท
- 6.ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื้นความรู้ต่างกัน ได้รับอัตราเงินเดือน ดังนี้
 - 6.1. ผู้ที่มีพื้นความรู้ระดับแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว ได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.4 ชั้น 10,710 บาท
 - 6.2. ผู้ที่มีพื้นความรู้ระดับแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และสัตวแพทยศาสตร ได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.4 ชั้น 10,250 บาท
 - 6.3. ผู้ที่มีพื้นความรู้ระดับเภสัชศาสตรบัณฑิต ได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.4 ชั้น 9,790 บาท
 - 6.4. ผู้ที่มีพื้นความรู้ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปีทั่วไป ได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.4 ชั้น 9,320 บาท

7. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากแพทยศาสตรบัณฑิต และผ่านการฝึกอบรมทักษะมาแล้ว 1 ปี ได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.4 ชั้น 10,710 บาท
8. ปริญญาเอก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริญญาโท ได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.5 ชั้น 12,600 บาท

ลำดับที่	ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร	สาขาวิชา	คุณวุฒิทาง	หมายเหตุ
คณะทันตแพทยศาสตร์				
1	ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์	-	ผู้ช่วยทันตแพทย์	
คณะพยาบาลศาสตร์				
1	ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต	-	การพยาบาล	
คณะพลศึกษา				
1	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	นันทนาการ	นันทนาการ	เดิมชื่อสาขาวิชาสันทนาการ
2	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	วิทยาศาสตร์การกีฬา	พลศึกษา, วิทยาศาสตร์การกีฬา	
3	ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	การจัดการนันทนาการ	การจัดการนันทนาการ	
4	ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	วิทยาศาสตร์การกีฬา	พลศึกษา, วิทยาศาสตร์การกีฬา	
5	ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	วิทยาศาสตร์การกีฬา : การเป็นผู้ฝึกกีฬา	พลศึกษา, วิทยาศาสตร์การกีฬา	
6	ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	สุขศึกษา	สุขศึกษา	
คณะแพทยศาสตร์				
1	ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต	-	แพทยศาสตร์	
2	ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	ตจวิทยา	แพทยศาสตร์, ตจวิทยา	หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก พ.บ.
3 *	ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	อณูชีววิทยา	ชีววิทยา, อณูชีววิทยา	(รับหลายพื้นฐาน *)
คณะมนุษยศาสตร์				
1	ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต	บรรณารักษศาสตร์และ- สารสนเทศศาสตร์	บรรณารักษศาสตร์, บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	

ลำดับที่	ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร	สาขาวิชา	คุณวุฒิทาง	หมายเหตุ
2	ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต	ภาษาจีน	มนุษยศาสตร์, อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, ภาษาจีน	
3	ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต	ภาษาญี่ปุ่น	มนุษยศาสตร์, อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, ภาษาญี่ปุ่น	
4	ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต	ภาษาไทย	มนุษยศาสตร์, อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, ภาษาไทย	
5	ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต	ภาษาอังกฤษ	มนุษยศาสตร์, อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, ภาษาอังกฤษ	
6	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	การจัดการการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์- สิ่งแวดล้อม	การจัดการการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์- สิ่งแวดล้อม	หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ปริญญาตรี
7	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	การสอนภาษาไทยในฐานะ- ภาษาต่างประเทศ	การสอนภาษาไทย	หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ปริญญาตรี
8	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	อเมริกันศึกษา(วรรณคดีอเมริกัน)	อเมริกันศึกษา	หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ปริญญาตรี
9	ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	ภาษาฝรั่งเศส	มนุษยศาสตร์, อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, ภาษาฝรั่งเศส	
10	ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต	ภาษาอังกฤษ	มนุษยศาสตร์, อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, ภาษาอังกฤษ	
คณะวิทยาศาสตร์				
1	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	คณิตศาสตร์	คณิตศาสตร์	
2	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	คหกรรมศาสตร์	คหกรรมศาสตร์	
3	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	เคมี	เคมี	

ลำดับที่	ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร	สาขาวิชา	คุณวุฒิทาง	หมายเหตุ
4	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	จุลชีววิทยา	ชีววิทยา, จุลชีววิทยา	
5	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	ชีววิทยา	ชีววิทยา	
6	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	ฟิสิกส์	ฟิสิกส์	
7	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	วัสดุศาสตร์(อัญมณีและเครื่องประดับ)	วัสดุศาสตร์, อัญมณีและเครื่องประดับ	
8	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	วิทยาการคอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์	
9	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ	การอาหาร, โภชนวิทยา, วิทยาศาสตร์การอาหาร, วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ	
10	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	สถิติ	สถิติ	
11	ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	เคมี	เคมี	
12	ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	เคมีชีวภาพ	เคมี, เคมีชีวภาพ	
13	ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	ชีววิทยา	ชีววิทยา	
คณะวิศวกรรมศาสตร์				
1	ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	วิศวกรรมเคมี	วิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเคมี	
2	ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	วิศวกรรมเครื่องกล	วิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเครื่องกล	
3	ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	วิศวกรรมไฟฟ้า	วิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้า	
4	ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	วิศวกรรมโยธา	วิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา	
5	ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	วิศวกรรมอุตสาหการ	วิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ	
6	ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต	วิศวกรรมเครื่องกล	วิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเครื่องกล	

ลำดับที่	ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร	สาขาวิชา	คุณวุฒิทาง	หมายเหตุ
7	ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	วิศวกรรมเคมี	วิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเคมี, เคมี	
8	ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	วิศวกรรมเครื่องกล	วิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเครื่องกล	
คณะศิลปกรรมศาสตร์				
1	ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต	ดุริยางคศาสตร์สากล	ดุริยางคศาสตร์, ดุริยางคศาสตร์สากล	
2	ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต	ทัศนศิลป์	ศิลปกรรม, ทัศนศิลป์	
3	ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต	ศิลปศึกษา	ศิลปศึกษา	
คณะศึกษาศาสตร์				
1	ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต	เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา	การศึกษา, เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา	
2	ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต	ภาษาไทย	การศึกษา, มนุษยศาสตร์, อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, ภาษาไทย	
3	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	วิชาชีพครู	การศึกษา	
4	ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต	การบริหารการศึกษา	การศึกษา, การบริหารการศึกษา	
5	ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต	การประถมศึกษา	การศึกษา, การประถมศึกษา	
6	ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต	การมัธยมศึกษา	การศึกษา, การมัธยมศึกษา	
7	ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต	การวัดผลการศึกษา	การศึกษา, การวัดผลการศึกษา	
8	ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต	การวิจัยและสถิติทางการศึกษา	การศึกษา, การวิจัยและสถิติทางการศึกษา	
9	ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต	การศึกษาปฐมวัย	การศึกษา, การศึกษาปฐมวัย	
10	ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต	การศึกษาผู้ใหญ่	การศึกษา, การศึกษาผู้ใหญ่	
11	ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต	การศึกษาพิเศษ	การศึกษา, การศึกษาพิเศษ	

ลำดับที่	ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร	สาขาวิชา	คุณวุฒิทาง	หมายเหตุ
12	ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต	คณิตศาสตร์	การศึกษา, คณิตศาสตร์	
13	ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต	เคมี	การศึกษา, เคมี	
14	ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต	จิตวิทยาการแนะแนว	การศึกษา, จิตวิทยา, จิตวิทยาการแนะแนว	
15	ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต	จิตวิทยาการศึกษา	การศึกษา, จิตวิทยา, จิตวิทยาการศึกษา	
16	ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต	จิตวิทยาพัฒนาการ	การศึกษา, จิตวิทยา, จิตวิทยาพัฒนาการ	
17	ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต	ชีววิทยา	การศึกษา, ชีววิทยา	
18	ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต	เทคโนโลยีการศึกษา	การศึกษา, เทคโนโลยีการศึกษา	เดิมชื่อสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
19	ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต	ประวัติศาสตร์	การศึกษา, ประวัติศาสตร์	
20	ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต	พลศึกษา	การศึกษา, พลศึกษา	
21	ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต	ภาษาไทย	การศึกษา, มนุษยศาสตร์, อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, ภาษาไทย	
22	ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต	ภาษาอังกฤษ	การศึกษา, มนุษยศาสตร์, อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, ภาษาอังกฤษ	
23	ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต	ภูมิศาสตร์	การศึกษา, ภูมิศาสตร์	
24	ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต	วิทยาศาสตร์ศึกษา	การศึกษา, วิทยาศาสตร์ศึกษา	
25	ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต	สุขศึกษา	การศึกษา, สุขศึกษา	
26	ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต	อุตสาหกรรมศึกษา	การศึกษา, อุตสาหกรรมศึกษา	
27	ปริญญาการศึกษาดุซฐฎับัถนทิต	การศึกษาปฐมวัย	การศึกษา, การศึกษาปฐมวัย	
28	ปริญญาการศึกษาดุซฐฎับัถนทิต	การศึกษาผู้ใหญ่	การศึกษา, การศึกษาผู้ใหญ่	

ลำดับที่	ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร	สาขาวิชา	คุณวุฒิทาง	หมายเหตุ
29	ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต	การศึกษาพิเศษ	การศึกษา, การศึกษาพิเศษ	
30	ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต	จิตวิทยาการให้คำปรึกษา	การศึกษา, จิตวิทยา, จิตวิทยาการให้คำปรึกษา	
31	ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต	วิทยาศาสตร์ศึกษา	การศึกษา, วิทยาศาสตร์ศึกษา	
คณะสังคมศาสตร์				
1	ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต	การเงินและการธนาคาร	บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร์, การเงินและการธนาคาร	
2	ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม	บริหารธุรกิจ, การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม	
3	ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต	การบัญชี	บริหารธุรกิจ, การบัญชี	
4	ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต	การตลาด	บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร์, การตลาด	หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
5	ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต	-	รัฐศาสตร์	เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
6	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	ภูมิศาสตร์	มนุษยศาสตร์, ภูมิศาสตร์	
7	ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต	การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการจัดการ- ภาคบริการ	การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการจัดการ- ภาคบริการ	
8	ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต	การพัฒนาชุมชน	สังคมวิทยา, การพัฒนาชุมชน	
9	ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต	ประวัติศาสตร์	มนุษยศาสตร์, ประวัติศาสตร์	
10	ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต	รัฐศาสตร์	รัฐศาสตร์	
11	ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต	-	เศรษฐศาสตร์	

ลำดับที่	ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร	สาขาวิชา	คุณวุฒิต่าง	หมายเหตุ
12	ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	การจัดการ	บริหารธุรกิจ, การบริหาร, การจัดการ	
13	ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	การตลาด	บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร์, การตลาด	
14	ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	-	การบริหาร, บริหารรัฐกิจ, รัฐประศาสนศาสตร์	
15	ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	ภาษาไทย	มนุษยศาสตร์, อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, ภาษาไทย	
16	ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสาร	มนุษยศาสตร์, ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสาร	
17	ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	เศรษฐศาสตร์การศึกษา	เศรษฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์การศึกษา	เปลี่ยนชื่อเป็นปริญญาเศรษฐศาสตรมหา- บัณฑิต ไม่ระบุสาขา
18	ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	-	เศรษฐศาสตร์	เดิมชื่อปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การศึกษา
สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม				
1	ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	การวางแผนและการจัดการการ- ท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	การวางแผนและการจัดการการ- ท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	